

Số: /BC-KTĐS5

Bình Phước, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của Khối thi đua số 5

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAO ƯỚC THI ĐUA 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Khối Thi đua số 5 (sau đây gọi tắt là Khối) có 07 đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Tại Hội nghị Tổng kết Khối năm 2021, các thành viên Khối đã thống nhất bầu Sở Nông nghiệp và PTNT làm Khối trưởng và Sở Xây dựng làm Khối phó để điều hành hoạt động của Khối trong năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình đại dịch Covid -19 đã tạm ổn, tuy nhiên lạm phát kinh tế thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội nói chung cũng như việc tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của các thành viên trong Khối nói riêng. Tuy nhiên, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện vừa phát triển kinh tế, toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Khối thi đua số 5 đã tích cực tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ được giao góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2022.

II. KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA ĐỐI VỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã cố gắng nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và nhiệm vụ được giao trong năm 2022, cụ thể kết quả đạt được:

Giá trị sản xuất Nông Lâm nghiệp và Thủy sản (giá cố định 2010) 05 tháng ước 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 14.238,2 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 45% kế hoạch năm.

Trong đó: GTSX nông nghiệp ước đạt 14.177,3 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2021; GTSX lâm nghiệp ước đạt 4,2 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm 2021; GTSX thủy sản 56,7 tỷ đồng, giảm 73,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Cơ cấu trong ngành: Cơ cấu GTSX ngành Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản: Nông nghiệp 99,57%; Lâm nghiệp 0,03%; Thủy sản 0,4%.

Tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp: tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 45% kế hoạch năm.

Nâng tỷ lệ che phủ rừng và cây lâu năm chung toàn tỉnh: 75,47%, đạt 66% kế hoạch năm.

Đưa tỷ lệ các hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 98,6%, đạt 50% kế hoạch năm 2022.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới: phấn đấu cuối năm 2022 đưa 07 xã đạt chuẩn Nông thôn mới và 09 xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch được giao.

- Sở Xây dựng: Thực hiện Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Sở Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm, Sở đã cơ bản thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công tác quản lý Nhà nước của ngành trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết Nghị quyết số 02/NQ-CP theo kế hoạch đề ra. Công tác cải cách hành chính tại Sở được đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đảm bảo thời gian theo quy định. Thực hiện Chương trình 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, trong 6 tháng đầu năm Sở đã xây dựng hoàn thiện và báo cáo thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các Đề án. Đến nay các Đề án đã hoàn thành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Trình UBND tỉnh phê duyệt: Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 cho 07/11 huyện, thị xã, thành phố; Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022 cho 07/11 huyện, thị xã, thành phố. Tham mưu UBND tỉnh: thu hồi đất của 07 tổ chức với tổng diện tích 7,98 ha; cho thuê đất đối với 05 tổ chức với tổng diện tích 91,9 ha; giao đất không thu tiền sử dụng đất cho 09 tổ chức với tổng diện tích 8,56 ha; chuyển mục đích sử dụng đất đối với 17 tổ chức với tổng diện tích 197,58 ha... Tỷ lệ cấp GCNQSD đất trên địa bàn tỉnh đạt 97,8 % trên tổng diện tích cần cấp. Tỷ lệ cấp GCNQSD đất đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần sau khi quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh đạt 75,54 % trên tổng diện tích cần cấp GCNQSD đất

(tăng 0,73% so với năm 2021). Trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cho 10 dự án. Tham mưu kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất 06 dự án. Tham mưu Dự thảo Kế hoạch triển khai xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường năm 2022 với tổng số tiền là 3.530.683.408. Thu phí bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm đạt 1.905.596.752 đồng. Thực hiện lắp đặt và vận hành 02 hệ thống máy chủ nhận, truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục; định kỳ thực hiện quan trắc, đánh giá diễn biến chất lượng các thành phần môi trường. Tham mưu giải quyết 43 hồ sơ trong lĩnh vực tài nguyên nước và 02 hồ sơ trong lĩnh vực khoáng sản.

- Sở Giao thông vận tải: Thực hiện Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Sở, trong 6 tháng đầu năm, Sở Giao thông vận tải đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng thời hạn. Trong 6 tháng đầu năm đã cấp được: 28 phù hiệu tuyến cố định; 102 phù hiệu hợp đồng; 31 phù hiệu xe đầu kéo; 01 phù hiệu xe taxi; 666 phù hiệu xe tải; 28 phù hiệu xe công ten nơ; 02 phù hiệu xe trung chuyên; 5 giấy phép kinh doanh vận tải; Cấp giấy phép liên vận Campuchia – Lào – Việt Nam: 06 giấy phép. Đã công bố công suất các bến xe khách: bến xe Trường Hải, bến xe Phước Long, bến xe Bù Đốp, bến xe Bình Long, bến xe Lộc Ninh, bến xe Bù Đăng. Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh; thống nhất với Sở GTVT đầu tuyến bên kia để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liên kết trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại các dự án: BT Minh Hưng – Đồng Nơ; BT Lộc Tấn - Bù Đốp; Đường bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy, phục vụ QPAN và phát triển du lịch văn hóa tâm linh núi Bà Rá; đường từ chân núi Bà Rá đến đồi Bằng Lãng; QL.14 đoạn Cây Chanh – Cầu 38 theo hình thức BOT. Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư thực hiện công tác lập hồ sơ đường nhánh đầu nối vào các tuyến đường tỉnh, đường quy hoạch đường tỉnh do Sở GTVT quản lý. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 đối với công tác bảo đảm ATGT đường bộ, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2022 của ngành GTVT. Thực hiện tham mưu đúng tiến độ đối với một số dự án trọng điểm kết nối liên tỉnh.

- Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập: Đến thời điểm hiện tại Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập đã hoàn thành trên 60% các chương trình, kế hoạch năm của cơ quan cụ thể như sau: Công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng được tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt, rừng của Vườn được giữ vững, không có tình trạng phá rừng làm rẫy; Công tác bảo tồn đa dạng sinh học,

nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế đã được cơ quan thực hiện một cách bài bản và đúng kế hoạch đề ra, việc xây dựng thực hiện các công trình, dự án đến thời điểm này đã hoàn thành theo kế hoạch như: Điều tra thu thập, ươm giống và trồng bảo tồn các loài trà mi, phòng trừ sâu bệnh hại trên diện tích rừng trồng giai đoạn 2018-2022, xây dựng phương án quản lý rừng bền vững tại Vườn giai đoạn 2021-2030, hoàn thành đề xuất nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh; Phối hợp với chủ nhiệm đề tài thực hiện các hạng mục trong đề tài nghiên cứu bảo tồn chuỗi Chân voi; Triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu về “Phân tích, xác định các chất có giá trị dược liệu và xây dựng mô hình trồng nấm Linh chi (*Ganoderma Sp*) mọc trên thân cây họ tre nửa trong môi trường nhân tạo và xâm nhiễm vào môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập”; “Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài Trà mi tại VQG Bù Gia Mập”; Hoàn thành xây dựng một số đề xuất Hợp tác quốc tế kêu gọi đầu tư cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn. Công tác tuyên truyền giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng: Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng đã sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền trên đài phát thanh các xã vùng đệm; tuyên truyền bằng 02 thứ tiếng đó là S’tiêng và kinh nên đã có hiệu quả nâng cao nhận thức của người dân và học sinh về sự nghiệp bảo vệ rừng bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Về công tác du lịch sinh thái: 06 tháng đầu năm đã tiếp đón trên 2.300 lượt khách thăm quan vườn tăng so với cùng kỳ năm 2021 hơn 800 lượt khách. Công tác phát triển du lịch sinh thái của Vườn đã và đang từng bước được hình thành, các tuyến điểm du lịch sinh thái của Vườn đang được hình thành và phát triển. Công tác Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật: Đã tổ chức cứu chữa, chăm sóc, nuôi dưỡng, tập luyện phục hồi bản năng hoang dã cho các loài động vật cứu hộ để tiến hành tái thả vào rừng tự nhiên 14 cá thể động vật và hiện đang cứu chữa huấn luyện tại Trung tâm 11 cá thể. Bên cạnh đó qua công tác cứu hộ trung tâm đã truyền tải thông tin về bảo tồn một cách khoa học trên Website của Vườn và hệ thống thông tin đại chúng một cách khoa học nên đã thu hút được nhiều cá nhân, đơn vị tự nguyện chuyển thú nuôi nhốt tại nhà đến trung tâm để cứu hộ, huấn luyện, tái thả về rừng.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: Thực hiện Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, Ban QLDA được giao tổng kế hoạch vốn là 2.267.181 triệu đồng cho 46 dự án gồm 02 dự án chuẩn bị đầu tư, 15 dự án khởi công mới, 22 dự án chuyển tiếp, 07 dự án thanh toán tất toán. Tình hình thực hiện dự án tại Ban QLDA trong 6 tháng đầu năm 2022 cơ bản hoàn thành tốt các theo đúng tiến độ, cụ thể như sau: Công tác chuẩn bị đầu tư: Tổng số dự án được giao vốn chuẩn bị đầu tư trong năm 2022 là 02 dự án sử dụng vốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển. Hiện 02 dự án này đang thực hiện thủ tục lập, trình thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ thiết kế cơ sở theo trình tự quy định của Luật xây dựng. Công tác thực hiện đầu tư: Việc quản lý chất lượng, khối lượng, xây dựng công trình, tiến độ và biện pháp thi công được đặt lên hàng đầu. Công tác quản lý an toàn thi công, bảo vệ môi trường, kiểm tra giám sát các

công trình được thực hiện đúng quy định hiện hành. Công tác kiểm tra thực tế tại công trường được thực hiện thường xuyên, liên tục tại các công trình trên toàn tỉnh. Đến nay, các công trình do Ban thực hiện đều đảm bảo tiến độ, chất lượng, chưa để xảy ra mất an toàn lao động, gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể: Các dự án khởi công mới: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và các công tác để khởi công mới 15 dự án; Các dự án chuyển tiếp: Ban tiếp tục tổ chức quản lý thi công 22 dự án chuyển tiếp trong năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban đã thực hiện hoàn thành và đưa vào sử dụng 6 dự án, các dự án còn lại hiện đang thực tiếp tục triển khai thi công để hoàn thành công trình bàn giao cho đơn vị sử dụng. Công tác lựa chọn nhà thầu: Ban đã lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% các gói thầu đấu thầu rộng rãi trên các lĩnh vực tư vấn, phi tư vấn, thiết bị xây lắp, cho 50 gói thầu, không kể các gói chỉ định thầu đối với các gói thầu nhỏ. Công tác quyết toán, tất toán: Hoàn thành việc thanh toán cho 7 dự án quyết toán để tất toán dự án. Công tác giải ngân các dự án: Kế hoạch vốn giao là 2.267.181 triệu đồng, giải ngân các dự án tạm tính đến hết quý II/2021 là 912.609 triệu đồng đạt 40,09 % kế hoạch được giao.

- Liên Minh Hợp tác xã tỉnh: Thực hiện tốt việc tư vấn, hướng dẫn cho các sáng lập viên có nhu cầu thành lập hợp tác xã với kết quả trong 6 tháng đầu năm đã thành lập mới 15 HTX nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh lên 284 HTX và 1 LHHTX. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai mô hình hợp tác xã thí điểm chuyển đổi số toàn diện; xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ xúc tiến thương mại năm 2022. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch giải thể hợp tác xã của tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định. Xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025. Ban hành Kế hoạch hỗ trợ thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2022; Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã năm 2022 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát Luật Hợp tác xã năm 2012 và giám sát tình hình hoạt động của Ban kiểm soát; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh những bức xúc, có dấu hiệu vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên hợp tác xã theo Chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2022 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ký kết Chương trình phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước trong việc tuyên truyền kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022. Hoàn thành việc triển khai thực hiện khảo sát với 90/90 hợp tác xã thành viên trả lời phiếu đánh giá trên phần mềm khảo sát, đánh giá “chỉ số hài lòng cấp tỉnh của hợp tác xã” năm 2021.

2. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí

- Đối với việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Khi tiếp nhận khiếu nại, tố cáo từ các tổ chức, cá nhân, các đơn vị thành viên Khối đều xử lý và phối hợp xử lý tốt, dứt điểm. Cụ thể như: Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai 03

Đoàn thanh, kiểm tra. Qua công tác thanh, kiểm tra, đã ban hành 08 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 08 tổ chức với tổng số tiền là 144.750.000 đồng. Đồng thời, Sở đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với tổng số tiền là 192.000.000 đồng. Trong kỳ Sở đã tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết 16 đơn do các tổ chức, cá nhân chuyen đến. Sở Xây dựng Trong 6 tháng đầu năm đã tiến hành kiểm tra 35 trường hợp, ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 743.750.000 đồng. Tiếp nhận 02 đơn, hiện Sở đang xử lý 01 đơn; 01 đơn không thuộc thẩm quyền Sở đã chuyển đơn đến Tòa án Nhân dân huyện Chon Thành để giải quyết theo đúng thẩm quyền. Ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã nhận 02 đơn thư của Hợp tác xã thành viên (01 Đơn của HTX Nông nghiệp thương mại và tổng hợp tín dụng Tân Hòa và 01 Đơn của thành viên HTX Nông nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Thành Công). Qua xem xét 02 đơn này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và đã tư vấn, hướng dẫn cho các Hợp tác xã thực hiện đúng quy trình, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo cho thành viên, Hợp tác xã. Sở Nông nghiệp và PTNT không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng đầu năm 2022. Ngoài ra, Ban QLDA cũng làm tốt công tác này thông qua phối hợp với Ban Tiếp công dân - UBND tỉnh tiếp hơn 20 lượt tiếp công dân định kỳ, trực tiếp nhận và giải quyết 7 đơn thư công dân gửi trực tiếp cho Ban và 20 văn bản từ các sở, ban, ngành gửi yêu cầu đề nghị phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến quá trình thực hiện các dự án như công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, áp giá đền bù...Đối với công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Ban QLDA đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 23/KH-BQLDA ngày 29/3/2022 yêu cầu toàn thể viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện. Tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát Đại biểu quốc hội tỉnh Bình Phước về giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Thực hiện đúng quy định về việc kê khai tài sản hàng năm gửi thanh tra tỉnh đúng hạn.

- Đối với việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Về cơ bản, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức triển khai thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đơn vị của mình thông qua công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện, một số đơn vị thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí ... Do đó, trong Khối không có trường hợp vi phạm nào về tham nhũng, lãng phí trong 6 tháng đầu năm 2022.

3. Thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử

Ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị đều chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua cải cách hành chính gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng thời hạn quy định các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, làm tốt công tác phổ biến văn bản QPPL và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về hoạt động cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa điện tử”. Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong

xử lý công việc của cơ quan; khai thác, sử dụng có hiệu quả phần mềm hệ thống thư điện tử, dịch vụ công trực tuyến, hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, tăng cường ứng dụng chữ ký số trong quá trình giải quyết công việc ... hướng đến số hóa chính quyền điện tử theo chủ trương của tỉnh.

Khởi thi đua số 5 đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-KTĐSS5 ngày 09/6/2022 về phát động phong trào 92 ngày đêm “nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển chính quyền số” từ ngày 01/6/2022 đến ngày 31/8/2022.

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trong đó, 100% cán bộ, công chức tiếp tục sử dụng mạng nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cơ quan thường xuyên như khai thác sử dụng thư điện tử (email) và website của Sở để tiếp nhận và trao đổi thông tin, hỗ trợ cho công tác điều hành, quản lý; giảm tối đa các thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại của các tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin nhanh, kịp thời. Ban hành Kế hoạch số 42/KH-SNN-VP ngày 06/6/2022 về triển khai hoạt động 92 ngày đêm “nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển chính quyền số” của Sở Nông nghiệp và PTNT từ ngày 01/6/2022 đến ngày 31/8/2022; Ban hành Kế hoạch số 46/KH-SNN-VP ngày 09/6/2022 về phát động phong trào 92 ngày đêm “nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển chính quyền số” của Sở Nông nghiệp và PTNT từ ngày 01/6/2022 đến ngày 31/8/2022.

- Sở Xây dựng: Trong 6 tháng đầu năm, Sở Xây dựng ban hành kế hoạch và tổ chức tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát TTHC và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2022 theo kế hoạch đề ra, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 về việc công bố thủ tục hành chính; Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Bộ TTHC ngành Xây dựng hiện tại có tổng số 68 thủ tục; 100% thủ tục hành chính của Ngành đã được nâng cấp mức độ Dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4; 100% TTHC đã được tích hợp, công khai trên cổng dịch vụ Công quốc gia và niêm yết công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính theo quy định. Sở đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước năm 2022 của Sở Xây dựng. Duy trì 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường, Đo đạc và Bản đồ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành tài

nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn thuộc thẩm quyền của Sở trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 98,1% đối với cấp tỉnh, 98,58% đối với cấp huyện. Xây dựng, triển khai kế hoạch chuyển đổi số. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong gửi và nhận văn bản, tổ chức các cuộc họp, học tập Nghị quyết, chính sách của Đảng và nhà nước bằng hình thức trực tuyến.

- Sở Giao thông vận tải đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 về việc công bố chỉnh sửa, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Theo đó, Sở đã nâng số lượng TTHC cấp độ 4 từ 31/87 TTHC lên 75/86 TTHC đạt tỷ lệ 87% (Chỉ còn lại 11 TTHC đặc thù của ngành đang chờ hướng dẫn của Bộ GTVT để nâng lên mức độ 4). Trên cơ sở đó, Sở đã tăng cường tuyên truyền vận động cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, kết quả số hồ sơ trực tuyến qua các năm trung bình tăng rất nhanh, trong 06 tháng đầu năm số hồ sơ nhận trực tuyến là 3783 hồ sơ. Việc cắt giảm thời gian theo quy định : Bộ TTHC ngành Giao thông vận tải được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh có 86 thủ tục. Trong đó có 55/69 thủ tục thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công lĩnh vực quản lý vận tải, phương tiện và người lái được cắt giảm thời gian so với quy định của văn bản QPPL (đạt mức 30% trên tổng thời gian giải quyết). Trong các năm qua, Sở Giao thông vận tải không có hồ sơ quá hạn giải quyết và Sở không nhận được phản ánh, kiến nghị nào về quy định hành chính và hành vi hành chính cũng như công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc ngành Giao thông vận tải.

- Ban quản lý Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập đã cài đặt phần mềm quản lý nhân sự, trong đó có công tác quản lý về thi đua, khen thưởng của công chức, viên chức, lao động hợp đồng tại đơn vị. Ngoài ra Ban quản lý Vườn đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản trên cổng thông tin điện tử Bình Phước để xử lý các công việc liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng một cách kịp thời. Thực hiện tốt việc báo cáo công tác cải cách hành chính cho các cấp đúng quy định, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ được giao.

- Ban QLDA đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-BQLDA ngày 04/01/2022 triển khai thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2022 và tuyên truyền đến toàn thể viên chức, người lao động các văn bản về cải cách thủ tục hành chính. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”.

- Liên Minh hợp tác xã: Hiện 100% văn bản đến và đi của đơn vị và cán bộ, viên chức, các phòng ban chuyên môn thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh được thực hiện trên môi trường mạng thông qua hệ thống “Điều hành tác nghiệp”.

III. CÔNG TÁC THI ĐUA THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯỞNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC; XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Cấp ủy và tập thể lãnh đạo thuộc các đơn vị trong Khối thường xuyên quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị giữ vững lập trường tư tưởng; chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan định kỳ, bên cạnh việc triển khai công tác chuyên môn, các đơn vị cũng đã lồng ghép để quán triệt các Nghị quyết của Đảng, phổ biến các quy định của Nhà nước. Qua đó đã giúp cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động kịp thời nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến đơn vị để tổ chức triển khai có hiệu quả theo quy định.

2. Kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng đầu năm 2022 các đơn vị đều ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Một số đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai ngay từ đầu năm, cụ thể:

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Kết quả Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước: Số huyện, thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới: 03 huyện (TP. Đồng Xoài; thị xã Phước Long; thị xã Bình Long). Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 70 xã. Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 8 xã. Số tiêu chí toàn tỉnh đến tháng hết tháng 5/2022 là: 18,02 tiêu chí. Xây dựng nông thôn mới nâng cao: Đối với 06 xã phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao năm 2021: Hiện nay các xã đang tiến hành làm báo cáo giải trình, cam kết một số chỉ tiêu chưa đạt (Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, An ninh trật tự). Các Sở, ban, ngành đang tiến hành thẩm định hồ sơ xã Đa Kia huyện Bù Gia Mập. Đối với 09 xã phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022: Tỉnh đã giao vốn từ tháng 1/2022, các huyện thị đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt (đặc biệt chú trọng các tiêu chí Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa) và giữ vững các tiêu chí đã đạt, đặc biệt cập nhật theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (Quyết định 318/QĐ-TTg). Đối với thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Huyện Chơn Thành và Đồng Phú: Hiện đã hoàn thiện hồ sơ gửi Trung ương thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (dự tính trong tháng quý II đoàn thẩm định Trung ương sẽ vào thẩm định). Về mục tiêu làm 1000km GTNT năm 2022 theo cơ chế đặc thù: Năm 2022, UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho các huyện, thị, thành phố làm 508 km đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù, tuy nhiên do thay đổi cơ chế mua xi măng từ trả chậm sang đấu thầu mua sắm xi măng tập trung. Do đó tính đến 20/5/2022 tỉnh vẫn chưa có

xi măng cho các địa phương thực hiện theo kế hoạch đề ra (Hiện nay Văn phòng điều phối đã trình kế hoạch đấu thầu mua xi măng tập trung thực hiện cơ chế đặc thù trong Chương trình MTQG XDNTM năm 2022, Sở Kế hoạch đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt). Ước hết tháng 6/2022 sẽ có xi măng cho các huyện, thị, thành để thực hiện chỉ tiêu do UBND tỉnh giao.

- Sở Xây dựng: Đã xây dựng Kế hoạch số 1061/KH-SXD ngày 22/4/2022 về tổ chức thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 của Sở Xây dựng. Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã thực hiện một số kết quả như sau: Với nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Bù Đăng. Kết quả đến nay, huyện Bù Đăng đã có 08/15 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, 02/15 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. Còn lại 05/15 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2023 - 2025; với nhiệm vụ đôn đốc, giám sát mức độ đạt được đối với tiêu chí nhà ở dân cư (tiêu chí số 9) của 07 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. Hiện đã có 05/07 xã đã đạt tiêu chí số 09 (nhà ở dân cư), 02/07 xã Sở tiếp tục đôn đốc, giám sát.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong việc hướng dẫn các xã thực hiện tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, cụ thể: Góp ý Dự thảo: Kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022; Hướng dẫn thực hiện một số chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới cấp xã, huyện giai đoạn 2021-2025; mức độ đạt vào dự thảo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021- 2025.; Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2025; Báo cáo: Kết quả sử dụng vốn sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 do Trung ương hỗ trợ và đề xuất vốn năm 2022; kết quả thẩm định, đánh giá hồ sơ và kết quả thực hiện tiêu chí số 11 - Môi trường và An toàn thực phẩm với các chỉ tiêu 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 của xã Thành Tâm (huyện Chơn Thành), xã Thanh Bình (huyện Hớn Quản), xã Phú Riêng (huyện Phú Riêng) và xã Tân Lập (huyện Đồng Phú) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021; Kết quả thẩm định, đánh giá hồ sơ và kết quả thực hiện tiêu chí số 11 - Môi trường và An toàn thực phẩm với các chỉ tiêu 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 đối với xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021; Kết quả thẩm định, đánh giá hồ sơ và kết quả thực hiện tiêu chí số 11 - Môi trường và An toàn thực phẩm với các chỉ tiêu 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 đối với xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021; Trình cấp có thẩm quyền tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong

phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Liên Minh hợp tác xã: Nhằm chung tay hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do chính phủ phát động theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Liên minh hợp tác xã tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

3. Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Các thành viên Khối thi đua số 5 đã triển khai tốt các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 08/11/2021 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 25-KH/ĐUK ngày 17/11/2021 của Đảng ủy Khối về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “*về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025. Tổ chức cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia học trực tuyến về triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng dựng đội ngũ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước trong tình hình mới”. Triển khai việc đăng ký nêu gương theo Công văn số 18-CV/BTG ngày 25/11/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm đến các Chi bộ và đảng viên. Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Sở Xây dựng đã tổ chức biểu dương 08 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. Công tác xây dựng Đảng

Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với tất cả các mặt hoạt động của cơ quan. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Tổ chức sinh hoạt định kỳ, nội dung và hình thức sinh hoạt được quan tâm chú trọng nâng cao chất lượng, phát huy tinh thần tự giác, tự phê bình và phê bình, giúp đỡ đồng nghiệp, đồng chí cùng tiến bộ. Các cấp Ủy, Đảng các đơn vị trong Khối đã tập trung chỉ đạo thực hiện Đại hội chi đảng bộ các cấp, hoàn thành đúng tiến độ, thời gian quy định.

5. Kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; sự quan tâm, tạo điều kiện của cơ quan, các tổ chức đoàn thể của các đơn vị thành viên Khối đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định và xây dựng tổ chức vững mạnh; tích

tham gia các hoạt động do đoàn cấp trên phát động. Đặc biệt, luôn chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong Khối thi đua số 5, Ban Quản lý Dự án đầu tư tỉnh đã làm việc với Đoàn giám sát của UBMTTQVN về giám sát việc thực hiện các dự án giao thông do Ban QLDA làm chủ đầu tư năm 2022. Kết quả Ban QLDA chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thực hiện xây dựng đầu tư. Về Đoàn thể, các đơn vị trong khối thực hiện tốt các hoạt động do đoàn thể các cấp phát động, bên cạnh đó Công đoàn các đơn vị trong khối xây dựng kế hoạch Hội thao của từng ngành nhằm tạo sân chơi, hoạt động thể dục thể thao lành mạnh cho công chức, viên chức, người lao động tham gia, từ đó động viên tinh thần, thúc đẩy hăng say lao động, phát triển các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng năm 2022.

6. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận chính quyền

Trong 6 tháng đầu năm 2022, việc thực hiện Quy chế dân chủ và công tác dân vận được cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan các đơn vị quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc. Các đơn vị trong Khối thi đua số 5 đã thực hiện tốt việc vận động quần chúng tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ và công tác dân vận chính quyền của cơ quan, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan văn minh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Công tác xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

Nhằm thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, ngay từ đầu năm các đơn vị thành viên Khối đã thực hiện ký kết giao ước thi đua, tổ chức cho tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Các đơn vị trong Khối đã thực hiện phối hợp với Công đoàn tổ chức ký kết Bản Giao ước thi đua năm 2022; tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động; đăng ký danh hiệu thi đua năm 2022. Kịp thời toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng.

2. Công tác tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua

Tổ chức, triển khai các phong trào do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua

“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Toàn tỉnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh đều được các đơn vị thành viên Khối chủ động, nghiêm túc xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022.

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”: Sở đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-SNN ngày 14/2/2022 về phát động thực hiện các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022, trong đó đã đưa ra chỉ tiêu thi đua phấn đấu đưa 07 xã đạt chuẩn Nông thôn mới về đích và 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện đang tiếp tục đôn đốc triển khai để hoàn thành chỉ tiêu đề ra năm 2022 ; Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”: đã ban hành kế hoạch tiếp tục phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”: đã ban hành kế hoạch số 24/KH-SNN ngày 14/4/2022 về tiếp tục hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2022; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”: Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào tại Kế hoạch số 25/KH-SNN-VP ngày 15/4/2022 về việc tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2012-2025 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp Ban thi đua – khen thưởng tỉnh xây dựng Kế hoạch số 361/KH-UBND ngày 09/12/2021 triển khai phong trào thi đua “chủ động phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025; Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” tại công văn số 241/SNN-VP ngày 24/2/2022; Ban hành Kế hoạch số 46/KH-SNN-VP ngày 09/6/2022 về phát động phong trào 92 ngày đêm “nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển chính quyền số” của Sở Nông nghiệp và PTNT từ ngày 01/6/2022 đến ngày 31/8/2022; Ban hành Kế hoạch số 44/KH-SNN-VP ngày 08/6/2022 Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp Ban thi đua – khen thưởng tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày

27/4/2022 về tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2023).

- Sở Xây dựng: Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”: Sở đã xây dựng Kế hoạch số 1061/KH-SXD ngày 22/4/2022 về tổ chức thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã thực hiện một số kết quả cụ thể: Với nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Bù Đăng. Kết quả đến nay, huyện Bù Đăng đã có 08/15 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, 02/15 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. Còn lại 05/15 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2023 - 2025; với nhiệm vụ đôn đốc, giám sát mức độ đạt được đối với tiêu chí nhà ở dân cư (tiêu chí số 9) của 07 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. Hiện đã có 05/07 xã đã đạt tiêu chí số 09 (nhà ở dân cư), 02/07 xã Sở tiếp tục đôn đốc, giám sát; Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”: Sở đã ban hành kế hoạch 504/KH-SXD ngày 28/02/2022 để triển khai thực hiện phong trào. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm Sở đã tích cực trong việc cung cấp thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa điện tử”, đây là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp; Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”: Sở đã ban hành Kế hoạch số 852/KH-SXD ngày 04/4/2022 phát động phong trào thi đua trong năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, Sở cũng đã vận động tập thể, cá nhân tham gia đóng góp vật chất ủng hộ các gia đình khó khăn. Hiện Sở đang liên hệ với Trường THCS trên địa bàn phường Tân Phú để trao tặng 05 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập năm học 2022 – 2023; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025: Việc tổ chức, triển khai thực hiện phong trào đang diễn ra hiệu quả. Người đứng đầu tích cực nêu gương, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; có ý thức tổ chức kỷ luật; giữ gìn đoàn kết nội bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình phục vụ nhân dân; giao tiếp với nhân dân có thái độ nhã nhặn, lịch sự; lắng nghe nhân dân trình bày nguyện vọng, ý kiến; giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc, đáp ứng những yêu cầu chính đáng của nhân dân; rèn luyện tính chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ, duy trì chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc, đeo thẻ trong thời gian làm việc; Phát động phong trào thi đua đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2022: Đã ban hành Kế hoạch số 519/KH-SXD ngày 01/3/2022 phát động phong trào thi đua “Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh”. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác thẩm định các dự án đầu tư

xây dựng luôn được Sở thực hiện nghiêm túc, tuân thủ chặt chẽ các quy trình, quy định, 100% hồ sơ gửi đến đều được Sở xử lý đúng và sớm hơn thời gian quy định, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tăng hiệu quả của đầu tư công, tiết kiệm và quản lý chặt chẽ ngân sách nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình; Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn tỉnh: Sở đã ban hành Kế hoạch số 1527/KH-SXD ngày 06/6/2022 để phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025”. Kết quả nổi bật của phong trào là từ đầu năm 2022, Sở đã thực hiện số hóa 100% kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm dịch vụ công của tỉnh và đến tháng 6/2022, Sở đã thực hiện 100% số hóa hồ sơ đầu vào khi tiếp nhận và kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm dịch vụ công của tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Nhằm hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng chính phủ phát động, Sở đã cụ thể hóa nội dung các phong trào phù hợp với nhiệm vụ, tình hình thực tế tại đơn vị, cụ thể: Kế hoạch số 591/KH-STNMT ngày 08/4/2022 về phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2022; Công văn số 590/STNMT-VP ngày 08/4/2022 về tiếp tục thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” năm 2022; Công văn số 589/STNMT-VP ngày 08/4/2022 về tiếp tục hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2022; Nhằm thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành, các cấp phát động và thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, trong 6 tháng đầu năm 2022 Sở đã phát động 12 phong trào thi đua, cụ thể: Kế hoạch số 244/KH-STNMT ngày 26/2/2022 về phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2022 của ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước; Kế hoạch số 253/KH-STNMT ngày 18/2/2022 về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch số 250/KH-STNMT ngày 17/02/2022 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước; Công văn số 881/STNMT-VP ngày 19/5/2022 về hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022; Kế hoạch số 925/KH-STNMT ngày 23/5/2022 về phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2022-05/8/2022). Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần thi đua sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

- Sở Giao thông vận tải: Sở đã xây dựng Kế hoạch số 97/KH-SGTVT ngày 30/7/2019 về phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 – 2025; Ban hành Quyết định số 918/QĐ-SGTVT ngày 09/12/2019 về quy chế văn hóa công sở tại Sở Giao thông vận tải. Kết quả 100% công chức, viên chức, người lao động đạt tiêu chuẩn “ nếp sống văn minh cá nhân”, cơ quan đạt chuẩn văn hóa và được Liên đoàn lao động thành phố tặng giấy khen; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” Sở Giao thông vận tải đã xây dựng Kế hoạch số

198/KH-SGTVT ngày 29/12/2020 về việc Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2021 (giai đoạn 2021-2025). Trên cơ sở nhiệm vụ được giao về tiêu chí "Giao thông": trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh; tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 08/8/2020 của UBND tỉnh; Hướng ứng phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 11 tháng 10 năm 2016 và thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", Sở Giao thông vận tải đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" năm 2022 (Kế hoạch số 06/KH-SGTVT ngày 28/02/2022). Trong kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Sở đã đề ra được nội dung "3 đồng hành, 5 hỗ trợ" đối với doanh nghiệp. Kết quả, trong Năm 2022, Sở Giao thông vận tải đã đề nghị Sở tài chính cấp kinh phí thanh toán cho đơn vị vận tải vận chuyển nhân viên y tế đi hỗ trợ tỉnh Bình Dương, Đồng Nai trong phòng chống dịch Covid-19 với số tiền là 309 triệu đồng (Công văn số 63/SGTVT_QLVTPTNL); hỗ trợ Công ty TNHH Đức Bình xuất hóa đơn VAT cho dự án BT đường Lộ Tân- Bù Đốp (Công văn số 1559/SGTVT-QLHTGT); triển khai việc tạo điều kiện hỗ trợ vận chuyển thuốc và nguyên liệu làm thuốc (Công văn số 1346/SGTVT-QLVTPTNL). Đồng thời, Sở cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn Giải quyết nhanh chóng các thủ tục liên quan đến lĩnh vực ngành, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực để phát triển quy mô, mở rộng sản xuất; Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", Sở đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2021, 2021 (Kế hoạch số 12/KH-SGTVT ngày 12/4/2022). Trên cơ sở đó, Sở đã vận động Toàn thể công chức, viên chức, người lao động ra sức thực hiện tốt phong trào thi đua "Toàn tỉnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Chủ động thực hiện các nhiệm vụ, phân đấu hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra; Huy động tập thể, cá nhân tích cực hơn nữa trong các hoạt động chung tay, chung sức vì người nghèo. Tham gia đóng góp công sức, trí tuệ; quyên góp của cải, vật chất ủng hộ các gia đình khó khăn giảm nghèo, thoát nghèo. Kết quả thực hiện, trong năm 2022, Công đoàn cùng lãnh đạo Sở đã quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên với các chế độ chính sách đối với CC,VC,NLĐ, các hoạt động thăm hỏi đoàn viên, đóng góp các quỹ xã hội từ thiện được tham gia tích cực; phong trào thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh phát động tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/01/2022: Sở Giao thông vận tải đã ban hành kế hoạch phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2022 (Kế hoạch số 02/KH-SGTVT ngày 25/01/2022). Trên cơ sở đó, tại Hội nghị công chức, viên chức năm 2021 của Sở, đồng thời cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa các phong trào thi đua

thường xuyên với phong trào thi đua chuyên đề, theo đợt; đồng thời gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của công chức, viên chức, người lao động.

- Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập: Tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động như: Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”; phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế năm 2022”... đến 100% cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”: Ban hành Kế hoạch số 27/KH-BQLDA ngày 13/4/2022 của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến công trình Khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến số 2 tại thị xã Bình Long và Bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung tuyến tỉnh số 3 tại thành phố Đồng Xoài. Đồng thời, điều chỉnh các vấn đề liên quan đến thiết kế của công trình khi đưa vào sử dụng phù hợp với tình hình thực tế; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”: Xây dựng Kế hoạch số 15/KH-BQLDA ngày 29/3/2022 tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2022. Triển khai thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản huy động mọi nguồn lực, chú trọng các dự án nông nghiệp, thủy lợi, các đường giao thông và các công trình dân dụng trọng điểm nhằm tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới; Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”: Xây dựng Kế hoạch số 21/KH-BQLDA ngày 29/3/2022 tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2022. Qua việc triển khai Phong trào thi đua đã góp phần phát huy tính chủ động đổi mới, hội nhập, phát triển trong các tổ chức doanh nghiệp khi tham gia thực hiện các công trình dự án của tỉnh. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”: Xây dựng Kế hoạch số 19/KH-BQLDA ngày 29/03/2022 tiếp tục hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2022. Qua phong trào thi đua nhằm tuyên truyền vận động viên chức, người lao động tích cực tham gia các hoạt động từ thiện an sinh xã hội với tinh thần lá lành đùm lá rách; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”: Trên cơ sở Kế

hoạch số 167/KH-UBND ngày 09/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Ban QLDA đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-BQLDA ngày 30/7/2019 triển khai thực hiện phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025. Hằng năm, Ban xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế, trong năm 2022, Ban QLDA ban hành Kế hoạch số 22/KH-BQLDA ngày 29/03/2022. Qua việc thực hiện các phong trào thi đua, Ban QLDA đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (Kế hoạch số 13/KH-BQLDA ngày 29/03/2022); Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022, Ban QLDA đã xây dựng Kế hoạch số 07/KH-BQLDA ngày 22/02/2022 phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, Ban đã xây dựng các kế hoạch phát động các phong trào thi đua do tỉnh phát động công năm 2022 cụ thể như: Kế hoạch số 08/KH-BQLDA ngày 25/02/2022 phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022; Kế hoạch số 09/KH-BQLDA ngày 28/02/2022 phát động Phong trào thi đua “Đẩy nhanh vốn đầu tư công” năm 2022; Kế hoạch số 34/KH-BQLDA ngày 25/02/2022 triển khai thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2022; Các phong trào thi đua đều được triển khai sâu, rộng đến toàn thể viên chức, người lao động, Ban QLDA đã chỉ đạo các phòng theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do UBND tỉnh tổ chức phát động; bám sát các nội dung thi đua và các tiêu chuẩn khen thưởng cho các tập thể, cá nhân để kịp thời phát hiện ra các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; định kỳ 06 tháng, một năm đánh giá kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua, từ đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong nhiệm vụ được giao và việc tổ chức các phong trào thi đua.

- Liên Minh hợp tác xã: Phong trào thi đua đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã hoàn thành công trình hỗ trợ cho 5 HTX xây dựng nhà xưởng phục vụ bảo quản, sơ chế nông sản với số vốn đầu tư 4 tỷ từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Trung ương; Phong trào thi đua “Đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã” giai đoạn 2021 – 2030: nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030, thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh và các hợp tác xã thành viên đã thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các nội dung, giải pháp tại Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh. Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã quan tâm đến cả về chất và lượng ở tất cả các lĩnh vực; đặc biệt là phát huy vai trò chủ đạo của hợp tác xã nông nghiệp trong cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương; Các hợp tác xã thi đua đổi mới phương thức sản xuất

kinh doanh; tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; chủ động tham gia cuộc cách mạng 4.0; từng bước thực hiện chuyển đổi số nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm; Tổ chức triển khai thực hiện xây dựng các mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp phù hợp với các chương trình cây, con giống trọng điểm theo hình thức liên kết với các doanh nghiệp, các siêu thị từ đầu vào đến đầu ra. Hiện có khoảng 84 hợp tác xã (chiếm 44,68% trên tổng 188 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động) tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị với mức độ khác nhau tại các xã xây dựng nông thôn mới, cụ thể: 29 hợp tác xã trồng và chế biến sản phẩm từ hạt điều; 22 hợp tác xã sản xuất tiêu; 7 hợp tác xã sản xuất rau; 26 hợp tác xã cây ăn trái, chăn nuôi và nông nghiệp khác; Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025: Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 28/02/2022 triển khai mô hình thí điểm chuyển đổi số toàn diện, trong đó đối với HTX thực hiện thí điểm xây dựng mô hình ở Hợp tác xã TM-DV Phước Thiện (huyện Bù Đốp) và Hợp tác xã Hồ tiêu hữu cơ Lộc Quang (huyện Lộc Ninh).

3. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến

Việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến được các đơn vị thành viên trong Khối quan tâm, tiếp tục triển khai thực hiện và coi đó là nội dung quan trọng nhằm động viên tinh thần, cổ vũ, nêu gương "Người tốt, việc tốt" góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Sở Tài nguyên và môi trường Tổ chức tuyên dương 02 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc và cách làm hay trong hội nghị tổng kết công tác năm của ngành. Được Đảng ủy Khối tuyên dương 01 cá nhân trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Hồ Chí Minh”.

4. Công tác khen thưởng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị thành viên Khối đều hoàn thành tốt việc bình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân năm 2021 đúng trình tự, thủ tục, tỷ lệ khen thưởng theo quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị thành viên Khối không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng.

6. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng

Trên cơ sở quy định tại Điều 22 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày

08/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, các đơn vị đều tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng theo đúng thành phần quy định. 07/07 đơn vị đều thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng theo đúng thành phần quy định.

7. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Nhìn chung, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các đơn vị thành viên Khối đều chủ động, tích cực tham mưu lãnh đạo đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng.

8. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

Các đơn vị thành viên Khối luôn chấp hành, tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng tập huấn về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng khi có yêu cầu của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt làm được

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, sự hướng dẫn, giúp đỡ về nghiệp vụ của Ban TĐKT tỉnh, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của cấp ủy Đảng, của lãnh đạo các đơn vị, cùng với nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Khối thi đua số 5, trong 6 tháng đầu năm 2022 Khối đã tích cực tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ được giao góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; kịp thời tổ chức phát động các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động.

2. Những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng

- Việc tổ chức phát động phong trào thi đua của các đơn vị chưa có nhiều sáng tạo.

- Chất lượng, hiệu quả triển khai công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến của các đơn vị chưa cao.

- Hiện nay việc nhập hồ sơ trên phần mềm tác nghiệp và quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Bình Phước các cơ quan, đơn vị trong khối nhập còn khó khăn do hệ thống thường xuyên bị lỗi, thủ tục rườm rà, khó thực hiện. Bên cạnh đó, cùng một số hồ sơ phải nhập hồ sơ trên phần mềm điều hành tác nghiệp và quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ công tác thi đua, khen thưởng và phải chuyển dịch vụ hành chính công là chưa phù hợp; Phần mềm nhập cơ sở dữ liệu thì thường xuyên bị lỗi. Do vậy khối thi đua số 5 kính đề nghị Ban thi đua – khen thưởng tỉnh và Truyền thông sớm ban hành văn bản hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị được thuận tiện trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Nguyên nhân tồn tại, biện pháp khắc phục

a) Nguyên nhân tồn tại

- Đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT ở các đơn vị kiêm nhiệm nhiều việc nên còn hạn chế, chưa chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

- Thủ trưởng một số phòng, đơn vị chưa thực sự coi trọng vai trò của công tác thi đua, khen thưởng và công tác phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến tại đơn vị. Chưa phát huy hết vai trò của người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng.

b) Biện pháp khắc phục

- Tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy Đảng và gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác thi đua, khen thưởng với kết quả đánh giá CC,VC hàng năm. Tiếp tục quan tâm hơn nữa nhằm đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua tại đơn vị. Chủ động phát động các phong trào thi đua chuyên đề, thi đua đột xuất để qua đó phát hiện, lựa chọn những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc kịp thời khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởng, phát hiện và công nhận để nhân rộng các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực công tác; khen kịp thời, đúng người, đúng việc và quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được nêu gương, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

I. Phương hướng, nhiệm vụ chung

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong 6 tháng cuối năm 2022.

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Tiếp tục thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đặt ra: Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp tăng 5,5% so với năm 2021; Nâng tỷ lệ che phủ rừng và cây lâu năm chung toàn tỉnh: 75,6% (trong đó tỷ lệ che phủ rừng tự nhiên và rừng trồng là 23,01%); Đưa tỷ lệ các hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 98,8%; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới: phấn đấu đưa 07 xã đạt chuẩn Nông thôn mới về đích trong năm 2022 (77 xã đạt chuẩn) và 09 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao (23 xã đạt chuẩn).

- Sở xây dựng: Tiếp tục hoàn thiện về mặt thể chế, nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy pháp pháp luật. Thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ

chuyên môn theo chương trình, kế hoạch năm của cơ quan; hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết, Chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao trong năm 2022; Tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của ngành thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giữ gìn đạo đức công vụ theo Nội quy, quy chế, các quy định của cơ quan và quy định của pháp luật, tránh gây những phiền hà cho tổ chức và công dân để góp phần nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh; Tiếp tục triển khai Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đất đai và tài nguyên nước đối với các dự án chăn nuôi heo trên địa bàn các huyện, thị xã: Chơn Thành, Hớn Quản và Bình Long theo Quyết định số 83/QĐ-STNMT ngày 29/3/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 đã được phê duyệt; Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh; Trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện đối với các huyện, thị xã, thành phố còn lại. Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023; Tiếp tục thực hiện Dự án tổng thể Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Phước. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt “Phương án xử lý đất rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất bị lấn chiếm trên địa bàn tỉnh Bình Phước”; Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về danh mục các dự án có thu hồi đất. Thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những dự án đã được phê duyệt; Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Điều tra, đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Tham mưu lập Phương án thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước Quốc gia, giai đoạn đến năm 2025.

- Sở Giao thông vận tải: Tiếp tục phối hợp, đôn đốc đơn vị tư vấn lập quy hoạch sớm tham mưu hoàn thiện Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 tích hợp vào Quy hoạch tỉnh; Tiếp tục phối hợp hoàn thiện đề án “phát triển hệ thống giao thông kết nối vùng và nội tỉnh” để làm cơ sở trình Ban chỉ đạo đề án thông qua; Tiếp tục phối hợp tham mưu triển khai dự án đường cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành và dự án đường

cao tốc đoạn Gia Nghĩa (Đăk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước); Tiếp tục Tham mưu UBND tỉnh phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Đồng Nai trong việc xây dựng phương án kết nối với tỉnh Đồng Nai; Tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị có liên quan đầu tư xây dựng hoàn thiện các dự án trọng điểm: Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.741 đoạn Bàu Tru - Đồng Xoài và đoạn Đồng Xoài – Phước Long, dự án BOT đường Đồng Phú-Bình Dương; dự án BT Minh Hưng – Đồng Nơ, QL.13 ngã 3 Liên ngành – Hoa Lư; Đường phía Tây QL.13; Đường vòng quanh hồ Phước Hòa; Các dự án kết nối ĐT.741 và Khu công nghiệp Becamex Đồng Phú; Tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý các dự án BOT trên địa bàn tỉnh; Giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại các dự án: BT Minh Hưng – Đồng Nơ; Đường bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy, phục vụ QPAN và phát triển du lịch văn hóa tâm linh núi Bà Rá; đường từ chân núi Bà Rá đến đồi Bằng Lăng; Kiểm đếm QL.14 đoạn Cây Chanh – Cầu 38 theo hình thức BOT; Tham mưu UBND tỉnh ban hành QĐ thay thế Quyết định 06/2014/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 về ban hành quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư thực hiện công tác lập hồ sơ đường nhánh đầu nối vào các tuyến đường tỉnh, đường quy hoạch đường tỉnh do Sở GTVT quản lý; Tham gia phối hợp trong công tác xây dựng Nông thôn mới; Thực hiện các công tác liên quan đến QLNN về công tác hạ tầng giao thông như: cấp phép đầu nối, cấp phép cho xe siêu trường, siêu trọng...; Thẩm định các dự án, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công thuộc thẩm quyền...; Kiểm tra công tác nghiệm thu chất lượng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý; Tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác duy tu, đảm bảo giao thông các tuyến đường tỉnh do Sở GTVT quản lý năm 2022; Phối hợp cơ quan chức năng quản lý việc đào tạo sát hạch giấy phép lái xe; căn cứ chỉ đạo của cơ quan chức năng để tham mưu thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải; Tiếp tục trích xuất dữ liệu từ thiết bị GSHT đối với xe kinh doanh vận tải, tham mưu Lãnh đạo Sở thông báo, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục vi phạm; xem xét xử lý theo quy định đối với phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm qua dữ liệu thiết bị GSHT, đặc biệt là vi phạm tốc độ; Cập nhật danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, liên tỉnh trên hệ thống nghiệp vụ quản lý vận tải đường bộ; Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành kịp thời xử lý các vướng mắc, tạo thuận lợi trong vận tải hàng hóa, vật tư, nguyên liệu cung ứng cho sản xuất và việc vận tải hàng từ cơ sở sản xuất đi tiêu thụ, vận tải hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, đảm bảo giao thông vận tải hàng hóa được thông suốt; Thực hiện công tác kiểm định xe ô tô, xe máy kéo và XMCD; Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra giao thông vận tải.

- Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập: Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; ngăn chặn tình trạng xâm nhập rừng, khai thác rừng, vận chuyển, mua bán, tàng trữ lâm sản trái phép, phần đầu năm 2022 không có vụ phá rừng làm rẫy nào xảy ra, không để cháy rừng; Tăng cường hơn nữa công tác giám sát đa dạng sinh học để bổ sung thêm các loài mới vào danh mục động, thực vật của Vườn, hỗ trợ tích cực cho công tác bảo vệ rừng và PCCCR; Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân 03 xã vùng đệm bằng nhiều hình

thức, với nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng phù hợp với tình hình thực tế của người dân để người dân nắm bắt về giá trị của rừng hơn; Thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng để nhằm đảm bảo đời sống sinh hoạt cho cán bộ, công nhân viên của Vườn và người dân trong vùng đệm, xây dựng và bảo vệ dự án đầu tư phát triển vùng đệm của Vườn, phát triển du lịch sinh thái; Tăng cường công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chuyên môn nghiệp vụ để nhằm đáp ứng hơn nữa với nhiệm vụ được giao; Phấn đấu xây dựng Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập là cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện, không có cán bộ, công nhân viên vi phạm pháp luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: Phấn đấu thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao gắn liền với việc triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và bình xét khen thưởng, qua đó kịp thời phát hiện gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt có sức lan tỏa trong toàn cơ quan. Xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao gắn với việc xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa và viên chức, người lao động đạt chuẩn nếp sống văn minh cá nhân năm 2022.

- Liên Minh hợp tác xã: Tiếp tục tham mưu, thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể như: Thực hiện tốt việc tư vấn, hướng dẫn cho các sáng lập viên có nhu cầu thành lập hợp tác xã; tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan trình UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch triển khai mô hình hợp tác xã thí điểm chuyển đổi số toàn diện, Kế hoạch hỗ trợ xúc tiến thương mại năm 2022; Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch giải thể hợp tác xã của tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch kiểm tra, giám sát Luật Hợp tác xã năm 2012 và giám sát tình hình hoạt động của Ban kiểm soát; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh những bức xúc, có dấu hiệu vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên hợp tác xã theo Chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2022 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; tiếp tục thực hiện Kế hoạch hỗ trợ thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2022; Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

II. Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền với công tác thi đua, khen thưởng; có kế hoạch, biện pháp cụ thể tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích các cá nhân, tập thể phát huy tính năng động, sáng tạo, vượt lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xây dựng

cơ quan, Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể thực sự trong sạch, vững mạnh. Cơ quan đạt “Cơ quan văn minh, an toàn, sạch đẹp”. Tổ chức họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở; mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến và xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân năm 2022. Tổ chức, tham gia, hưởng ứng các phong trào, hoạt động do Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng Đông Nam bộ và Tây nguyên và các ngành, các cấp phát động.

- Sở xây dựng: Tiếp tục tổ chức và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đã phát động. Gắn công tác thi đua khen thưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào. Phấn đấu xây dựng cơ quan “Đạt chuẩn văn hóa”, cơ quan “An toàn về An ninh trật tự”. Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh. Tổ chức họp Hội đồng sáng kiến cơ sở xét duyệt sáng kiến của CC,VC,NLĐ; xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân năm 2022; trình hồ sơ khen thưởng kịp thời, đúng quy định. Phối hợp Khối trưởng Khối thi đua số 5, năm 2022 chuẩn bị các nội dung tổ chức sơ kết, tổng kết Khối thi đua năm 2022.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền với công tác thi đua, khen thưởng; có kế hoạch, biện pháp cụ thể tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích các cá nhân, tập thể phát huy tính năng động, sáng tạo, vượt lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xây dựng cơ quan, Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể thực sự trong sạch, vững mạnh. Cơ quan đạt “Cơ quan văn minh, an toàn, sạch đẹp”. Tổ chức họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở; mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến và xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân năm 2022. Tham gia, hưởng ứng các phong trào, hoạt động do Cụm, Khối và các ngành, các cấp phát động. Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng, đảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân được chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích.

- Sở Giao thông vận tải: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong ngành; tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả” và các phong trào thi đua đã phát động trong năm 2022. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Thực hiện tốt các nội dung quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; cải tiến quy trình, thủ tục xét khen thưởng, đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng và đúng quy định; kiện toàn các Hội đồng liên quan đến công tác thi đua khen thưởng; tăng cường kiểm tra chống bệnh thành tích trong phong trào thi đua khen thưởng nhằm khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở, phát hiện các nhân các điển hình tiên tiến để kịp thời khen thưởng.

- Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập: Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành để nhằm khích lệ tinh thần làm việc của các cán bộ, công nhân viên và có chương trình tổng kết và đề nghị khen thưởng sau mỗi đợt phát động.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao; tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước kết hợp chặt chẽ với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; Xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình, kịp thời giải ngân khối lượng hoàn thành; Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, tiếp tục thực hiện các thủ tục để nhanh chóng triển khai thi công tất cả các dự án khởi công mới trong năm 2022; Phấn đấu đến hết tháng 12/2022 đạt giá trị giải ngân trên 95% tổng kế hoạch vốn được giao; xem xét đề xuất ghi vốn khởi công các dự án trọng điểm và các dự án đang thi công có khối lượng hoàn thành nhiều nhưng chưa được ghi vốn thực hiện năm 2022. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về TĐKT của tỉnh, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch công tác TĐKT của Khối Thi đua số 5. Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, bài học về tổ chức các phong trào thi đua; tham gia đầy đủ và nghiêm túc các buổi tập huấn về công tác TĐKT, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng theo đúng trình tự quy định. Thực hiện tốt các nội dung quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng, đúng quy định. Đổi mới nội dung, hình thức thi đua, chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong viên chức, người lao động, để viên chức và người lao động hăng hái, có trách nhiệm cao trong công việc, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ban góp phần vào mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

- Liên Minh hợp tác xã: Chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Cụm phó) tổ chức thành công Hội nghị giao ban và Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua Cụm Miền Đông Nam bộ. Tiếp tục tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao và nội dung ký kết giao ước thi đua với các đơn vị thành viên trong Cụm và Khối. Tổ chức triển khai thực hiện việc chia Khối Thi đua; hoạt động và bình xét, xếp hạng thi đua của Khối Thi đua Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành viên trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh năm 2022. Không ngừng kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. Tích cực tham gia các lớp tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Trong 06 tháng cuối năm 2022, các đơn vị trong Khối thi đua số 5 quyết tâm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2022. Tổ chức tốt Hội thao Khối thi đua số 5 nhằm tạo sân chơi lành mạnh

cho công chức, viên chức, người lao động trong Khối, từ đó thắt chặt tình đoàn kết, tạo thuận lợi trong công tác phối hợp, cùng thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2022.

Trên đây là báo cáo của Khối Thi đua số 5 về kết quả thực hiện giao ước thi đua 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 kính gửi Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh./.

Nơi nhận:

- Ban TĐKT tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh
phụ trách Khối TĐS5;
- Các đơn vị thành viên Khối TĐS5;
- Lưu: VT, VP_(TCCB).

**TM. KHỐI THI ĐUA SỐ 5
KHỐI TRƯỞNG**

**GIÁM ĐỐC
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Nguyễn Thanh Bình**